

Chuyên Dài... Vô Tội !

Tác Giả: Nguyễn Duy Ân

Chúa Nhật, 18 Tháng 1 Năm 2009 08:09

1. Làm sai là chuyên cá nhân

Thành công, thành bại là phận đời ta !

VNNet (9/1/09) “Cố phó Đổng Xuân Hợp bị khởi tố ở Nhật.” Trích Nguyễn Thành, người phát ngôn của Hàng không VN tuyên bố : “...là hành động cá nhân nên Đổng Xuân Hợp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.”

Cũng như những vụ phi công rớt ở Úc cũng là hành động cá nhân, chẳng có liên quan gì đến ngành Hàng không hay nhà nước CHXHCNVN cả .

Suy ra, những hành động ăn trộm sò của cựu đội trưởng Lê Văn Bằng ở Mỹ, vụ buôn lậu súng tê giác của bí thư tỉnh trưởng Vũ Mạnh Anh ở quán ở Nam Phi, vụ PMU của Nguyễn Việt Tiến, vụ PCI của Huỳnh Ngọc Sĩ, cũng như hàng hà sa số vụ tham ô tài trợ của đời này đời kia là hành động cá nhân, chẳng dính líu gì đến đời và nhà nước cả ! (Bàng Sò không “bị khởi tố” ở Mỹ như vậy lại lên chức trưởng ngành!)

Thành công trên túc cựu vô địch Đông Nam Á lại là công lớn của đời cho nên bị văn hóa thể thao và du lịch mang cúp vàng “làm lá báo công trình lễ CT Hồ Chí Minh.” (theoVNNet 7/1/09)

2. Bậy gì Dững bịp ai tin

“Nói hay làm dở” nghe nhìn nhàm tai !

VNNet (9/1/09) Trong bài “Phát ngôn hay, hành động ‘dở’ đời năm 2009.”

Chuyên Dài... Vô Tội !

Tác Giả: Nguyễn Duy Ân

Chúa Nhật, 18 Tháng 1 Năm 2009 08:09

Chuyên đầu tiên bài báo nói đầu là “Thông điệp đầu năm” của Nguyễn Tấn Dũng với “phát ngôn hay”:

“Phải thiết lập phát huy dân chủ !”

3.Chuyên gia chuyên đi c ki u n y

Trở về c m cu c, c m cày t t h n !

VNNet (9/1/09) Chuyên gia Nguyễn Trần Bình: “Học cách cùng tồn tại hòa bình với hàng Trung Quốc.”

“Toàn bộ ngành thu hút đầu tư tại bên cạnh Trung Quốc là tìm ra những cái họ không làm được để làm, chúng sẵn sàng hòa bình với họ ... Tìm các lợi thế cạnh tranh của các loại sản phẩm, để có thể chen chân được một cách hợp lý và đầu tư thêm vào thế cạnh tranh. Đây là nhiệm vụ có tính chiến lược... Doanh nhân thua trong cạnh tranh với các doanh nghiệp thế giới không có nghĩa là người VN thua trong cạnh tranh. Ví dụ VN chưa có bệnh viện nào đạt chất lượng quốc tế, nhưng trong các bệnh viện chuyên quốc tế ở VN họ có trên thế giới đã có các bác sĩ VN!”

4.Bác Hà đâu nhà sĩ phu !

Thời kỳ Công nghiệp tiếp thu tràn vào

Hiện tại lập trình, lập đảo !

Chưa còn máy lập trình hào, vũ phu !

Chuyện Dài... Vô Tội !

Tác Giả: Nguyễn Duy Ân

Chúa Nhật, 18 Tháng 1 Năm 2009 08:09

Kể về cách mạng mùa Thu !

Lời hoa đũa năm Hà Nội đã được các báo trong nước mô tả là “Tan nát mặt Lời hoa của người Hà Nội”, “Tội lỗi phạm hoa giữa Hà Nội”. Học RFA (8/1) “Hà Nội thất vọng với Lời hoa” nhắc lại trong phạm vi năm 2002, Nguyễn Huệ Chi nói “Hiện tại thì dường như Thăng Long đời nào cũng có. Không thì đã không có mỹ tự ‘sĩ phu Bắc Hà’”, Nguyễn Huệ Chi cũng đã cảnh báo “vấn đề về bất chấp tính cách được kết tinh từ lâu đời của người Hà Nội để được thay thế những tính cách của một hoàn cảnh làm mất đi ít nhiều tinh hoa, trong đó có tinh hoa của tính cách.”

“Nhà văn” Bằng Sơn (VNExpress 4/1) cũng phát biểu: “Tôi thấy xấu hổ khi phạm hoa bệ tàn phá. Người Hà Nội làm xấu Hà Nội. Tôi cho rằng những người đó chính là người Hà Nội.”

Đúng như thế, sĩ phu Bắc Hà xưa còn sót lại và người Hà Nội là “tinh hoa của tính cách” đã bị chôn vùi vào Nam, học về buổi lên rừng sâu núi thẳm học về “đào tiên gục, trúc tiên ngã” rồi chôn còn đâu! Mặt sự cảnh nhìn những sông hèn thì cũng phải trút bỏ hết nhân cách để tiên thiên, phải xuống tận gốc gác, phải cáo gian người hiền để tìm chỗ đứng, có người sắp chết mới kịp ân hận!

Cái văn hóa XHCN thì nó vốn như thế !

Đốt nước biển chết hiên, phạm giá con người cũng như biết bao di tích lịch sử còn bị tàn phá tan nát, sá gì mặt “lời hoa!” mà “xấu” với “hỗ!” Nếu như mặt xấu văn minh thất sự, mặt vì ích kỷ ra như thế thì chuyện rầy rà to, còn mặt đốt nước biển mà nhân phạm người dân thua hàng chón, kẻ thù ngạo không vượt loài gấu beo thì có gì mà ào vào mặt “lời hoa” không được tôn trọng. Chuyện lớn thì chớ ngại ngại người bạn tâm, lại có làm kẻ người khác thù ghét cho mặt y chòm hoa, chớ ư kiêu ngạo!

Vấn đề văn hóa phải xét từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ hèn kém đến thanh thản vàng. Thành công không chính thì hèn không nghiêm, vì lẽ lớn không chấp nhận thì vì lẽ nhỏ làm sao được tôn trọng. Kẻ nôm m quỳ phá hoại mà đòi hỏi kẻ bệ tri xây dựng bệ o tòn là đi ngược lại lý lẽ kim y.